

ระหว่างที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เมื่อปี 2523 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล กิ่งอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ที่สำคัญคือ หลังจากพัฒนาแล้ว ชาวบ้านยังสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคอตผลัดภัณฑ์อาหาร จำกัด พาย้อนวันวานไปสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมะเขือเทศฯ และจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น นำมาซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกมะเขือเทศเป็นพืชหลัก ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเพื่อสร้างรายได้เสริม กระทั่งในปี 25 จึงตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งถือเป็นโรงงานหลวงแห่งแรกในกลุ่มแม่น้ำโขง และเริ่มผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของโรงงาน ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และเสริมรายได้ของราษฎรในเขตภาคอีสานตอนบนให้ยิ่งขึ้น โดยนำเอาแนวคิดมาจากการพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ คือ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) กับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) มาเป็นต้นแบบ

“เดิมเกษตรกรใช้วิธีปลูกมะเขือเทศแบบไม่ขึ้นค้าง ทำให้ผลผลิตต่อไร่ได้ไม่มาก เกิดการเสียหายจากการนำเสียด จากธรรมชาติ

King of Tomato ตามรอย'พ่อ' ปฐมบทแห่งเส้นทางสายมะเขือเทศ



เพราะผลตกกระทุบสุดุดิน ทำให้ชำเสียหายได้ง่าย จนเมื่อ “คอตฯ” ได้เข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับการปลูกโดยการขึ้นค้างทำให้พื้นที่ 1 ไร่ จากเดิมมีผลผลิต 5 ตัน เพิ่มเป็น 15 ตัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ใช้วิธีค้อยอดมะเขือเทศ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ทนต่อโรค ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โรงงานหลวงฯ แห่งนี้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี สร้างอาชีพและก่อเกิดรายได้ให้แก่เกษตรกร 1,012 ครัวเรือน” นายพิพัฒพงศ์ กล่าว

นายไพวัน โคตรทุม เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศมากกว่า 40 ปี เปิดเผยว่า หลังเสร็จจากการทำนา จะปลูกมะเขือเทศปีละครั้ง เริ่มปลูกช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน ม.ค.-มี.ค. ที่หันมาปลูกมะเขือเทศเพราะได้รับการชักชวนจากเพื่อน ทุกวันนี้แบ่งที่นาออกมามี 1 ไร่ เพื่อปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานคอตฯ โดยคอตฯจะส่งนักวิชาการมาให้คำแนะนำในการเพาะปลูก และรับซื้อผลผลิตด้วยการประกันราคาที่ 23.50 บาท เนื่องจากราคาในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและผลผลิตที่ได้ ตั้งแต่เริ่มปลูกมาจากเดิมที่ไม่ขึ้นค้าง ต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ 4,000-5,000 บาท ได้ผลผลิต 5 ตันต่อไร่ เมื่อมาปลูกแบบขึ้นค้างตามที่คอตฯแนะนำ ต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ 7,500 บาท แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8-20 ตันต่อไร่

ยอมรับมะเขือเทศช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะเสร็จจากหน้างานก็
ยังมีอาชีพ

นายพิพัฒพงศ์ กล่าวเสริมว่า ยังมี
โครงการยูวเกษตรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนและเด็กนักเรียนโดย
รอบโรงงานหลวงฯ ที่สนใจ
ด้านเกษตรกรรมได้เรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ปลูกมะเขือเทศของดอยคำ
ไปยังคนในชุมชน นำไปสู่
การเป็นต้นแบบให้กับเหล่า
เยาวชนในพื้นที่บ้านเกิดต่อ
ไปได้ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดย
นายจักรพงษ์ กงแก่นทา

ประธานกลุ่มยูวเกษตรกร โรงเรียนเต่างอย
พัฒนศึกษา ตัวแทนกลุ่มยูวเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศปี 60 เผยว่า ถึงจะเป็นลูก
หลานเกษตรกร แต่ไม่เคยมีความคิดว่าจะ
เป็นเกษตรกรเลย เพราะเห็นพ่อ-แม่ และ
คนรอบข้างที่ทำเกษตร ความเป็นอยู่ที่
ลำบาก ยากจน กระทั่งได้มาเข้าร่วมกลุ่มยูว
เกษตรกรทำให้ความคิดเปลี่ยนไปและหมาย
มั่นว่าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นเกษตรกร โดย
นำความรู้ที่มีมาพัฒนาชุมชน

ขณะที่ น.ส.อารยา วิดีสา นักศึกษาชั้น
ปีที่1 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อีกหนึ่งตัวแทน
จากกลุ่มยูวเกษตร กล่าวว่า แม่เคยเล่าให้ฟังว่า
ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน หมู่บ้านเราวันนี้ก็
ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้หลังเสร็จจากหน้างาน ก็
จะปลูกมะเขือเทศปีละครั้ง หนูรู้สึกภูมิใจทุก
ครั้งที่ได้ปลูก และกินผลมะเขือเทศที่ปลูกเอง
หนูตั้งใจว่า เรียนจบจะกลับมาเป็นเกษตรกร
นำความรู้ที่มีมาต่อยอดเพิ่มผลผลิต.